

Số: 1487 /BC-ĐHHHVN

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg năm 2022**

Kính gửi: Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Kế hoạch số 6322/BGTVT-TTr ngày 30/6/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức triển khai và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về Bộ GTVT hàng năm. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam báo cáo như sau:

**I. Tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản**

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cơ quan thực thi pháp luật, cán bộ cơ quan Nhà nước, quen biết qua mạng xã hội, lợi dụng quan hệ tình cảm, trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng... Quá trình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động, cư trú nhằm đối phó với công tác phòng ngừa, xử lý của cơ quan chức năng. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, ngày 30/6/2020, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 6322/KH-BGTVT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

**II. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg năm 2022**

**1. Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện**

Nhà trường duy trì công tác tuyên truyền quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 6322/KH-BGTVT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND Thành phố Hải Phòng về tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn Trường; đánh giá thực trạng, các phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài

sản, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài liên quan đến môi trường học tập, làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong Nhà trường để đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Phối hợp, triển khai đồng bộ giữa các Khoa, Viện, trung tâm và các Phòng, Ban chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên có hành vi bao che, dung túng, tạo điều kiện cho các nhóm, đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong môi trường giáo dục.

## **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật**

Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam duy trì công tác phổ biến quán triệt những nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động trong Nhà trường, đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

## **3. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản**

Tổ tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng của Nhà trường phối hợp cùng các Phòng, Ban chức năng thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến người học, chương trình học. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên có hành vi vi phạm kỷ

luật, kỷ cương hành chính, bao che, dung túng, tạo điều kiện cho các nhóm, đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Nhà trường xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Các Khoa, Viện, trung tâm và các Phòng, Ban chức năng, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động trong Nhà trường nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

#### **4. Công tác tiếp nhận, xử lý, các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản**

4.1. Duy trì, công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo về vi phạm pháp luật; xử lý vi phạm theo đúng quy định, công khai kết quả xử lý.

Các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2022: **Không**.

4.2. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo Luật định, đảm bảo công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

Các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị và đơn thư KNTC của công dân năm 2022: **Không**.

### **III. Nhận xét chung**

#### **1. Ưu điểm**

Việc ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ được tập thể Cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn Trường hưởng ứng, tích cực tham gia, cùng sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Công tác phòng, chống tội phạm đã làm chuyển biến hơn nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

#### **2. Hạn chế**

Cán bộ làm công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật là cán bộ kiêm nhiệm do đó công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm và theo dõi, thống kê vi phạm pháp luật còn bị hạn chế.

### **IV. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới**

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác Phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, khắc phục sơ hở, thiếu sót nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật;

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ phận chức năng và viên chức, người lao động trong Nhà trường về công tác Phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phòng, chống tội phạm;

Tăng cường và duy trì mối liên kết giữa nhà trường với chính quyền địa phương và cơ quan công an phường, thành phố. Đảm bảo, hiệu quả công tác an ninh, trật tự và phòng ngừa tội phạm trong nhà trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg năm 2022 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam./

**HIỆU TRƯỞNG**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- ĐU, HDT, BGH;
- Lưu: VT, TTr&ĐBCL

**PGS.TS. Phạm Xuân Dương**